

รวมพลังคนรุ่นใหม่ในกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ “Little Hands Can Help”

เพื่อสังคม – อ.วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ที่ 4 จากซ้าย) และ อ.ชานนท์ ศิริธร หัวหน้าสาขา วิชาการประชาสัมพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์จัดงาน Little Hands Can Help รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น ณ สยามเซ็นเตอร์

จากซ้าย: นายธนพนธ์ ช่อนกลิ่น, นายวรธนัย วีรสุนทรี, นายวราวุธ ศิลปรัตน์, อ.วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค, อ.ชานนท์ ศิริธร, นายพันดา แก้วภักดี, นางสาวณัฐนิชา ชัยพารานนท์, นางสาวภรณ์รวี คำภาบุตร

ด้วยเชื่อว่าพลังของคนกลุ่มเล็ก ๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นได้ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงรวมตัวกันจัดโครงการเพื่อ 6 องค์กรไม่แสวงผลกำไร หนุนรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งทำหนังสือเสียงเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา รับผิดชอบต่อสุนัขข้างถนน ออกหนังสือคำมีมือผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้ชื่องาน “Little Hands Can Help” ณ ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์

นายวุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเชื่อมั่นมาตลอดว่า นอกเหนือจากด้านความรู้ในตำราเรียน นักศึกษาควรจะได้รับ การส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของสังคม กิจกรรม Little Hands Can Help ในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ตอบรับนโยบาย ทั้งของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม”

ด้านนายชานนท์ ศิริธร หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านวิชาโครงการ ซึ่งเป็น การฝึกปฏิบัติ งานจริง โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องค้นคว้าและทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทยที่ตนเองสนใจ ติดต่อบริษัทงานกับแต่ละองค์กร เสนอแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กรนั้นๆ และทุกโครงการจะต้องมาจัดกิจกรรมพร้อมกัน ซึ่งก็คืองาน Little Hands Can Help ในวันนี้”

โครงการเพื่อองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั้ง 6 โครงการในปีการศึกษานี้ ได้แก่

- โครงการ Adopt A Dog เพื่อมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) หนุนรงค์ให้คนในสังคมเห็นความน่ารัก หันมาใส่ใจ และรับผิดชอบต่อสุนัขพันธุ์ไทยมากขึ้น
- โครงการ Oldy Craft นำเสนอสินค้าน่ารักๆ จากผู้สูงอายุในโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ForOldy เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
- โครงการ The Hidden Notes ซึ่งจัดร่วมกับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ สนับสนุนการมองข้ามความพิการ ใช้

ใจฟังบทเพลง และเห็นในความสามารถของศิลปิน

- โครงการ Voice Out มุ่งเน้นการผลิตหนังสือเสียงเพื่อการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
- โครงการ Pills Please ยาไม่ใช่ให้เรานะ รับประทานยาเหลือใช้ เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม จังหวัดตาก
- โครงการ Check Breast Young ซึ่งร่วมกับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ รณรงศ์ให้วัยรุ่นไทยรู้จักมะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำ เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้